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รายงานการประชุมสภาอาจารย์สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 4 / 2564  
เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 

ณ ห้องบอลรูม B สถานปฏิบัติการโรงแรม (U-Place)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ผู้มาประชุม 
1. ประธานสภาอาจารย์     ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ    ประธานกรรมการ 
2. รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1  ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้  กรรมการ 
3. รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 2  รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร  กรรมการ 
4. กรรมการสภาอาจารย์   นายชวลิต  ศิริบูรณ์  กรรมการ 
5. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ศักดิ์สกล  ปรัสพันธ์  กรรมการ 
6. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล  กรรมการ 
7. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.อรัญญา บุทธิจักร  กรรมการ 
8. กรรมการสภาอาจารย์   รศ.ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ 
9. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.พัชริดา ปรีเปรม  กรรมการ 
10. กรรมการสภาอาจารย์   รศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล กรรมการ 
11. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก  กรรมการ 
12. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์     นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี  กรรมการ 
13. รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์คนที่ 1 นายสุพัฒน์ เงาะปก  กรรมการ 
14. รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์คนที่ 2  นายฉัตรชัย พรหมนา  กรรมการ 
15. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายไพโรจน์ แสนโสม  กรรมการ  
16. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางวิรัตน์ จันทร์ตรี  กรรมการ 
17. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางปาริชาติ สุรมาตย์  กรรมการ 
18. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายมงคลชัย สายแวว  กรรมการ 
19. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายเอกพงศ์ แผ่นค า  กรรมการ 
20. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว กรรมการ 
21. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล กรรมการ 
22. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร  กรรมการ 
23. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย กรรมการ 
24. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา  กรรมการ 
25. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายภาคภูมิ โทนหงสา  กรรมการ 
26. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางจุรีวรรณ สายสมาน  กรรมการ 

/27. อนุกรรมการ… 
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27. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางนันทนา พิมพ์พันธ์  กรรมการ 
28. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาววิริญญา ชูราษี  กรรมการ 
29. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายอุทัย กุจะพันธ์  กรรมการ 
30. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายกฤษดา ฉลวยศรี  กรรมการ 
31. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.อารี บุตรสอน  กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                                  สภาอาจารย์ 
32. กรรมการสภาอาจารย์   นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                                                                                                  สภาอาจารย์ 
33. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ กรรมการและเลขานุการ 

อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
34. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวขนิษฐา จูมลี                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
ผู้ร่วมประชุม Online 
1. กรรมการสภาอาจารย์   นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ กรรมการ 
2. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.นภาพร หงษ์ภักดี  กรรมการ 
3. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ขวัญชัย เกิดแดน  กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.รชยา อินทนนท์  กรรมการ 
2. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ศรัณย์ สุดใจ   กรรมการ 
3. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.สมปอง พะมุลิลา  กรรมการ 
4. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล กรรมการ 
5. กรรมการสภาอาจารย์   ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ กรรมการ 
6. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายประจันบาน อ่อนสนิท กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. สิบเอกวินัย สายงาม     เจ้าหน้าที่สภาอาจารย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 ความก้าวหน้าในการผลักดันการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 8%  
        ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ  ประธานคณะกรรมการสภาอาจารย์ แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องความ

คืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนร้อยละ 8 ให้แก่ข้าราชการพลเรือน โดย ปอมท.ร่วมลงนาม 3 หน่วยงาน ยื่นหนังสือถึง 
ครม. ลงวันที่ 13 มีนาคม 2564 มีการจัดท าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้มีการพิจารณาเร่งรัดพิจารณาน าเรื่องการ
เยียวยาการปรับอัตราเงินเดือนร้อยละ 8 ให้แก่ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่วาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

 
/มติที่ประชุม... 
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            มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาอาจารย์ และประชุม Online สมัยสามัญ ครั้งท่ี 3/2564 
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564  
                           ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาอาจารย์ และประชุม Onlineสมัย
สามัญ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564  
                          มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 การด าเนินงานคณะท างานด้านจรรยาบรรณและพัฒนาบุคลากร  
- ไม่มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

3.2 การด าเนินงานคณะท างานด้านสวัสดิการบุคลากร  
- ไม่มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

  3.3 การด าเนินงานคณะท างานด้านสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ของ
บุคลากรและนักศึกษา  

        ดร.พัชริดา ปรีเปรม รองประธานคณะกรรมการด าเนินงานฯ แจ้งว่าได้มีการจัดท าเว็บเพจ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีแล้ว และเสนอให้ก าหนด Admin เพ่ือ
รับผิดชอบเว็บเพจดังนี้ 1) นายฉัตรชัย พรหมนา  2) ดร.พัชริดา ปรีเปรม 
  มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีประชุมเสนอ 

3.4 การด าเนินงานคณะท างานด้านพิทักษ์สิทธิบุคลากรและนักศึกษา  
        - ไม่มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
  3.5 การด าเนินงานคณะท างานด้านบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
        - ไม่มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

4.1  การลาประชุมของกรรมการ และอนุกรรมการสภาอาจารย์  
1. ดร.รชยา อินทนนท์  ติดราชการ 
2. ดร.ศรัณย์ สุดใจ   ติดราชการ 
3. ดร.สมปอง พะมุลิลา  ติดราชการ 
4. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล  ติดราชการ 
5. ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ติดราชการ 
6. นายประจันบาน อ่อนสนิท  ติดราชการ 

 
4.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

        - ไม่มีการประชุม 
 
 

/4.3 การประชุม... 
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4.3 การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  
        ประธานฯ   แจ้งต่อที่ประชุม ให้ทราบเกี่ยวการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย (ปอมท) ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. มีการแก้ไขข้อบังคับจะเป็นประธานต้องมีวาระมากกว่า 1 ปี  และอยู่ในระหว่างการจัดท า 

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายได้   
2. การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 2564 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดการเหมือนเดิม 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

4.4 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
       - ไม่มีไม่มีการประชุม 
4.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.)  

        ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ) มีประเด็น
ส าคัญ คือ มีการจัดท า 

1) ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี พ.ศ........ และได้แนบเอกสาร (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวไว้ในระบบการประชุม e-meeting โดย
คณะกรรมการสามารถศึกษาในรายละเอียดได้  
                              2) ร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 ปี (2564 - 2567)  และได้แนบ
เอกสาร (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวไว้ในระบบการประชุม e-meeting โดยคณะกรรมการสามารถศึกษาในรายละเอียดได้  

         3)  ผลการทบทวนระบบการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
                        เนื่องจากต้องกันงบประมาณส าหรับการปรับเพ่ิมเงินเดือนย้อนหลังกรณีแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการย้อนหลัง ซึ่งส านักงบประมาณไม่ได้จัดสรรวงเงินส าหรับเพ่ิมเงินเดือนเพ่ิมเติมให้ จึงต้องค านวณ
งบประมาณอย่างรอบคอบ จึงเห็นควรมีผู้แทน ก.บ.บ. ในการร่วมกันพิจารณาการปรับระบบขึ้นเงินเดือน โดยมี 
ประธานสภาอาจารย์ และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

4) ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี พ.ศ. ....... ผ่านที่ประชุมมหาวิทยาลัยแล้ว  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
4.6 จากกรรมการสภาอาจารย์  

1) ดร.พัชริดา ปรีเปรม แจ้งที่ประชุมกรณพีนักงานมหาวิทยาลัยฯ เสียชีวิต มหาวิทยาลัยฯ ควร 
มีมาตรการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือ และขอให้ทบทวนประกาศที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว  และให้สภาอาจารย์
จัดท าหนังสือติดตาม 

2) ดร.ขวัญชัย  เกิดแดน  กรรมการสภาอาจารย์ ได้สอบถามต่อที่ประชุมถึงสถานการณ์  
Covid-19 ระรอก 3 ที่เกิดขั้นในขณะนี้ มหาวิทยาลัยมีมาตรการอย่างไร เช่น การกักตัว และการให้ความช่วยเหลือ 
นักศึกษา หรือมีวิธีการอย่างไร และเสนอได้เสนอให้มหาวิทยาลัย จัดท ามาตรการ แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ในภาคเรียน 1/2564 การเรียนในห้องเรียน หรือออนไลน์ /การช่วยเหลือเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา และอ่ืน ๆ ให้
ชัดเจน ประธานสภาอาจารย์แจ้งมีคณะกรรมการในการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด 
Covid-19 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้สภาอาจารย์น าข้อเสนอแนะด าเนินการต่อไป 
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4.7 จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

(ปขมท.)  
      นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ แจ้งต่อที่ประชุม จากที่ประชุมสภา

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) มีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล  

เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2564 แจ้งว่า จากที่ได้ก าหนดจัดการประชุมวิชาการฯ ปขมท. 
ประจ าปี 2564 ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระลอก 
3 ที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ จึงได้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (แบบออนไลน์) ว่า  

1.1) ยังคงด าเนินการจัดประชุมต่อไป ตามก าหนดเดิม (รอดูสถานการณ์โรคระบาด) 
1.2) เปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการฯ โดยจัดการประชุมฯ เป็น 1 วัน มีการ 

ถ่ายทอดสดการมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2563 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวคือคณะ
กรรมการบริหาร ปขมท. ที่ปรึกษา ปขมท. และผู้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น จ านวนไม่เกิน 50 คน
เข้าร่วมงาน และมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแบบออนไลน์โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน 

1.3) งดการจัดประชุมวิชาการฯ ในปี 2564 และน าไปจัดรวมกันในปี 2565 
                           ทั้งนี้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ได้เสนอแนะในแนวทางที่ 2 ไว้เป็นเบื้องต้น หาก
ความชัดเจนจักได้แจ้งรายละเอียด และประชาสัมพันธ์ต่อไป 

    มติที่ประชุม รับทราบ  
 
4.8 จากอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
      - ไม่มีกรรมการ ฯ  เสนอวาระเข้าที่ประชุมฯ 
4.9 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสภาอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสภาอาจารย์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของสภาอาจารย์ในรอบ 2 
ปี (2563 - 2564) ดังนี้ 

1) นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว จัดท ารายงานประจ าปี ซึ่งได้แจ้งว่าได้ด าเนินการแล้ว และนัด 
ประชุมคณะจัดท าอีกครั้งในวันที่ 10 มิถุนายน 2564  

2) นายฉัตรชัย พรหมนา แจ้งเรื่องการพบปะประชาคม มีการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร  
รวบรวมและจัดท าร่างและน าเสนอต่อที่ประชุมกก.สภาอาจารย์ การจัดกิจกรรมจะมีการจัดวันที่ 25 สิงหาคม 2564  

3) นายคีรีวัฒน์ จันทรต์รี แจ้งเรื่องการสัมมนาประจ าปี จะมีการจัดท าแผนการด าเนินงานนอก 
สถานทีอี่ก 1 ครั้งเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และแผนการด าเนินงานต่อไป  

4) นายสุพัฒน์ เงาะปก แจ้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะมีการจัดท าผ้าป่าสามัคคี ประมาณ 
เดือนมิถุนายน 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.10 การศึกษาเปรียบเทียบการขึ้นเงินเดือนพนักงาน 1 ครั้งต่อปี กับ 2 ครั้งต่อปี  
        ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในการศึกษาเปรียบเทียบการขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1  

ครั้ง และ 2 ครั้งต่อปี และคณะกรรมการได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการโดย 
                             1) ควรเพิ่มวงเงินที่จัดสรรและมีการเลื่อนเงินเดือน 2 ครั้งต่อปี  
                             2) ตรวจสอบการปรับเลื่อนเงินเดือนของพนักงานและข้าราชการ มีความต่างกันหรือไม่ 
                     มติที่ประชุม มอบนายฉัตรชัย พรหมนา รวบรวม สรุปข้อมูลและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาอาจารย์
ครั้งต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 รูปแบบการให้ข้อมูลและการสื่อสารของสภาอาจารย์กับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
      ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารูปแบบการให้ข้อมูลและการสื่อสารของสภาอาจารย์

กั บ บุ ค ล า ก ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี  โ ด ย ค ณ ะ ก า ร ม ก า ร ส ภ า อ า จ า ร ย์ มี ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ว่ า 
ควรมีการจัดท าคลิปการสื่อสารสั้น ๆ กระชับ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ และเผยแพร่ไปยังช่องทางต่าง ๆ  
                           มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะท างานสื่อสารน าข้อเสนอแนะไปด าเนินการ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

6.1 รายช่ืออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.  ประจ าปี 2564 (ตัวแทน มหาวิทยาลัยอุบลราชานี)  
       นายคีรีวัตน์ จันทร์ตรี  แจ้งแต่ที่ประชุมว่า จากที่สภาอาจารย์ได้มีหนังสือถึงคณะต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เสนอพิจารณารายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจ าปี 2564 ใน 6 สาขาคือ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 
และ สาขารับใช้สังคม สาขาละ 1 คน เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น บัดนี้ คณะศิลปะศาสตร์ ได้เสนอ
รายชื่อ รศ.สมหมาย ชินนาค ในสาขารับใช้สังคม เพียง 1 คนเท่านั้น ดังนั้นจึงเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กรรมการสภาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณารายละเอียดของเอกสารฯ 
ของ รศ.สมหมาย ชินนาค ที่คณะศิลปะศาสตร์เสนอรายชื่อมา โดยให้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวเนื้องานว่าตรงกับ
สาขาอะไร เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 

(นางสาวขนิษฐา  จูมลี) 
ผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการสภาอาจารย์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
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(นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี)  
ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑) 

 
 
 
 

ผศ.ดร.อารี บุตรสอน  
เลขานุการสภาอาจารย์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒) 
 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมประชุมสภาอาจารย์ 

ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 

(ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ) 
ประธานสภาอาจารย์ 

 
 


